

## เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

1. ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น และต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาประเภท Non-resident
2. ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการต้องกำหนด E-mail Address เพื่อรับการแจ้งเตือนการเปิดบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก พร้อมใบรับรองการเปิดบัญชีเงินฝาก และรับข้อมูลรายงานการเดินบัญชี (Statement) รายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอนที่สาขาของธนาคาร ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถรับสำเนาใบทำรายการ แต่ธนาคารจะจัดส่งหลักฐานการทำรายการให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทาง E-mail Address ที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กับธนาคารข้างต้น

3. ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ SMS สบายใจ ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะได้รับ SMS จากธนาคารเพื่อยืนยันการเปิดบัญชีเงินฝาก พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขบัญชีเงินฝากและจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีเงินฝาก ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั้น

4. กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะให้ธนาคารจัดพิมพ์ใบรับรองการเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อที่สาขาของธนาคาร และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด โดยใบรับรองการเปิดบัญชีเงินฝากจะเป็นไปตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด

5. ธนาคารจะจัดส่งรายงานการเดินบัญชี (Statement) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง E-Mail Address ที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กับธนาคารตามข้อ 2. เฉพาะเดือนที่มีการทำรายการ ตามกำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด แต่ทั้งนี้ ธนาคารอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดในการจัดส่งรายการเดินบัญชี (Statement) ดังกล่าวได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการ ด้วยการปิดประกาศ ณ สำนักงานหรือสาขา และ/หรือ ประกาศบนเว็บไซต์ธนาคาร และ/หรือ ด้วยวิธีการที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม ยกเว้นการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ธนาคารต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการก่อน

หากผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลง E-Mail Address ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวถูกจัดส่งไปยัง E-Mail Address เดิม

นอกจากนี้ ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบรายงานการเดินบัญชี (Statement) ได้ด้วยตนเองผ่านสาขาของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการขอรายงานการเดินบัญชี (Statement) จากสาขาของธนาคาร ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการขอรายการเดินบัญชี (Statement) ทั่วๆ ไป ตามประกาศของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า รายงานการเดินบัญชี

(Statement) และรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลของธนาคารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและผูกพันผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทุกประการ

6. ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย ใบหน้า เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่ใช้กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) หรือมีความประสงค์ในการขอปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการสามารถดำเนินการได้ทุกสาขาของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ในกรณีที่ธนาคารมีข้อสงสัยหรือเห็นว่ามีข้อพิรุธใดๆ ธนาคารมีสิทธิระงับหรือปฏิเสธการทำธุรกรรมของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้ในทุกกรณี โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดของธนาคารและผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารทั้งสิ้น

7. กรณีที่ธนาคารเห็นว่าใบหน้าของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปจากภาพถ่ายใบหน้าของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการที่ให้ไว้กับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิแจ้งให้ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการนำหลักฐานที่แสดงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมาแสดงต่อธนาคาร เช่น ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ามีการทำศัลยกรรมใบหน้า หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าที่ดังกล่าว เป็นต้น รวมทั้งมีสิทธิกำหนดให้ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจัดทำคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการสามารถดำเนินการได้ทุกสาขาของธนาคาร

8. ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากจะไม่สามารถออกสมุดคู่ฝากได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการโดยมีสมุดคู่ฝาก ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากใหม่แบบมีสมุดคู่ฝาก

9. ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องลงนามในคำขอใช้บริการตามแบบที่ธนาคารกำหนดด้วย

10. ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงิน และ/หรือ การจ่ายดอกเบี้ยในลักษณะใดก็ตาม ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ

11. เงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้บริการของธนาคารและการเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท (“**เงื่อนไขทั่วไป**”) ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขนี้ทุกประการ กรณีเงื่อนไขนี้ขัดกับเงื่อนไขทั่วไป ให้เงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับ